



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. 2018 เศรษฐกิจพุ่งทะยาน รากหญ้าเล็กจนจริง ไม่ได้ไม้??	ผู้จัดการ
2. ลดนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ไก่ล้นตลาด	กรุงเทพธุรกิจ
3. เวียดนามเตรียมส่งออกเนื้อไก่ไปEU	เดลินิวส์
4. เอกบอร์ตถกด่วน ไก่ไข่ไก่ล้นตลาด	โพสต์ทูเดย์
5. คอลัมน์ สังคมข่าว	เดลินิวส์
6. คอลัมน์ บุคคลการเมืองแห่งปี 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำทหารผงาดโลก	ไทยรัฐ
7. 'พาณิชย์-เกษตร'ลงพื้นที่เชียงใหม่เตรียมความพร้อมเกษตรกรกรโคนมไทย	คม ชัด ลึก
8. ส่งตลาดกลางสินค้าเกษตร'ศรีเมือง'แหล่งรวม'มะพร้าว'น้ำหอม' ใหญ่สุด	คม ชัด ลึก
9. ตลาดกลางสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี ตลาดในความส่งเสริมกรมการค้าภายใน ...	ไทยโพสต์
10. ส่งออก-ท่องเที่ยว ดันเศรษฐกิจปี 2560	โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์

หัวข้อ : 2018 เศรษฐกิจพุ่งทะยาน รากหญ้าเล็กจนจริง ไม่ได้มี??

วันที่ : เสาร์ 30 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 427 หน้า : 12(เต็มหน้า), 13

# 2018 เศรษฐกิจพุ่งทะยาน รากหญ้าเล็กจนจริง ไม่ได้มี??



ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการดูแลปากท้องของประชาชน

ปลุกกระแสเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธากันเต็มที่ว่า  
นาที่รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อเศรษฐกิจไทยกำลัง  
พุ่งทะยานไปข้างหน้าชนิดเอาอะไรมาจุดก็หยุดไม่อยู่  
ประชาชนคนไทยทั้งมวลต้องได้เสปสุขกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะ  
จะกลุ่มทุนน้อยใหญ่หรือชนชาวรากหญ้า

โดยเฉพาะการพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากนั้น **นาย  
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีม  
เศรษฐกิจ จัดว่าเป็นภารกิจสำคัญในการดูแลประชาชนให้  
มีความสุข โดยเฉพาะคนจนที่มีอยู่ประมาณ 20-30 ล้านคน  
ซึ่งจำนวนมากเป็นเกษตรกร แต่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวล  
รวมหรือจีดีพีเพียง 8-9% จึงต้องผลักดันให้กลุ่มนี้มีส่วน  
ร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มากขึ้นเพื่อที่จะล้มตาอ้า  
ปากขยับฐานะขึ้นมาพ้นความยากจน

ขณะเดียวกัน **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายก  
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ได้กำชับว่า ปีหน้า งานสำคัญลำดับแรกของรัฐบาล คือ การ

ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรง ให้ทีมสรรพกำลัง  
ลงไปเต็มที่ ถึงเวลาแล้วต้องช่วยเหลือคนตัวเล็กจำนวนมาก  
อย่างเกษตรกรโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงาน  
บูรณาการกันอย่างใกล้ชิด และไม่ได้แยกแยะการผลิตสินค้า  
การตลาด แต่ต้องทำให้พื้นที่และชุมชนเข้มแข็งด้วยการ  
เชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย เรียกว่าเชื่อมโยง  
กันทุกภาคส่วนทั้งการผลิต การตลาด การเพิ่มมูลค่า แถม  
ด้วยการหนุนให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นภาคบริการ  
ที่ทำเงินให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้นๆ ในเวลานี้อีกด้วย

ความตั้งใจจะแก้ไขปัญหาคนจนของรัฐบาลมุ่งมั่นถึง  
ขนาดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ลั่นว่าจะจะทำให้คนจน  
หมดไปจากประเทศไทยในปี 2561 กันเลยทีเดียว โดยขอ  
เวลาทำงานให้เต็มที่อีกปีที่เหลือก่อนจะเปิดสนามเลือกตั้ง  
ใหญ่ ไฟต์บังคับตามโรดแมปที่รัฐบาลวางเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้น  
ประมาณปลายปี 2561 หรือช้าสุดก็ต้นปีถัดไป ดังนั้นการ  
เร่งเครื่องให้เกิดรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์

หัวข้อ : 2018 เศรษฐกิจฟุ้งหยาบ รากหญ้าเล็กจนจริง ไม่ได้มี?

วันที่ : เสาร์ 30 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 427 หน้า : 12(เต็มหน้า), 13

ที่มีจำนวนประชาชนจมอยู่ในความยากจนจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ เพราะนั่นหมายถึงอนาคตของรัฐบาลทหารที่ต้องแปลงสภาพไปเป็น “พรรคทหาร” ตามกติกาประชาธิปไตยหากยังต้องการอยู่ในอำนาจต่อไป

นายสมคิด เล่าถึงชีวิตวัยเยาว์ที่เคยเผชิญความทุกข์ยากและการลงมือแก้ไขปัญหาเมื่อมีอำนาจเข้าร่วมบริหารประเทศว่า “...ผมเกิดที่เยาวราช ครอบครัวมีพี่น้อง 10 คน ได้เรียนเพราะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล จึงรู้ว่าคนจนต้องดิ้นรน ดังนั้นเมื่อมีโอกาสมา เราต้องตอบสนองผมเข้ารับตำแหน่งกระทรวงการคลังครั้งแรก เริ่มนโยบายการคลังเพื่อสังคม ทำธนาคารคนจน แต่ทำไมจบเพราะมีอุปสรรคเสียก่อน แต่ครั้งนี้ผมจะทำให้จบ...”

ความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาคอนจนของนายสมคิด ที่กล่าวในแถลงปลุกภาพพิเศษ “โอกาสประเทศไทยปี 2018” เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 งานใหญ่ส่งท้ายปีของสื่อค่ายสปริงนิวส์ รวมทั้งการให้สัมภาษณ์ในหลายวาระหลายโอกาสว่า ตามแผนในปีหน้า รัฐบาลจะเน้นการแก้ไขปัญหาคอนจน

ยากจนโดยใช้พันธมิตรจากแบงก์รัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และแบงก์ออมสิน เข้ามาช่วยต่อยอดอัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ก็ได้มอบนโยบายให้แก่กระทรวงเกษตรฯ ปรองดองราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ราคาตกต่ำแบบผิดสังเกต อย่างกรณียางพารา ถ้าหากราคายางไม่ปรับขึ้น รัฐฯจะไปตรวจสต็อกของผู้ประกอบการดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ถ้าหากยังพบว่าผิดปกติ จะเอาไปเป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้

“สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ที่ราคาตกต่ำ เพราะผลผลิตและสต็อกมีมาก ทั้งกระทรวงเกษตรฯ และพาณิชย์ ต้องช่วยกันบริหารจัดการให้ดี ไม่ใช่อยู่ๆ สต็อกล้นเหมือนปาล์มน้ำมัน ถ้าจำเป็นก็จับมาเป็นสินค้าควบคุม จะได้มีมาตรการทางกฎหมายบริหารจัดการได้” นายสมคิด ให้นโยบายชัดและถือเป็นการปรามพ่อค้าขี้โกงไปในตัวว่าต่อไป รัฐฯจะเข้ามาควบคุมจริงจัง หากยังกตริการับซื้อจากเกษตรกรมีปัญหานั้น

เมื่อนโยบายจากหัวหน้าทีมมาชัด กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ก็สานต่อ โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งตั้งคณะทำงานศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำสินค้าขี้พาราเข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เพื่อนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้แก้

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยจะกำหนดให้ผู้มียางพาราในครอบครองต้องแจ้งปริมาณสต็อกสินค้า และกำหนดมาตรการในการดูแล และหากจำเป็นต้องกำหนดราคาแนะนำในการขายก็จะดำเนินการ

กรณียางพาราถือเป็นการนำร่องในการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ที่ให้กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวกลางประสานกับหลายๆ กระทรวงเพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ โดยพืชเศรษฐกิจหลักอื่นๆ เช่น ข้าว ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก็จะต้องปรับโครงสร้างรักษาเสถียรภาพของราคาเช่นกัน

อีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับราคาก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรเพาะปลูกให้หันมาทำเกษตรที่หลากหลายขึ้น กรณีของยางพารา นั้น รัฐบาลไม่ได้หนุนให้ใครอย่างแต่จะมีวิธีจูงใจให้ใครหันไปปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกโดยที่เกษตรกรไม่ต้องรับความเสี่ยง ส่งเสริมให้ทำเกษตรผสมผสาน เมื่อเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายก็จะกระจายความเสี่ยงด้านราคา โดยประสานกระทรวงพาณิชย์ กำหนดที่ด้านตลาดให้เกษตรกรมีพื้นที่ขายสินค้า แนะนำให้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และต้องทำให้ร้านค้าชุมชนสามารถค้าขายผ่านออนไลน์ได้ด้วย

“ต้องเชื่อมเกษตรกรเข้าสู่ตลาดโดยการพัฒนาดิจิทัลอีโคโนมีกัล ชาญของผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นหัวหอก และถ่ายทอดองค์ความรู้ และปล่อยสินค้าเพื่อให้เกิดการเกษตรได้เข้าถึง เมื่อมีหัวหอกประสบความสำเร็จ จะเกิดการเลียนแบบ เกิดการสอนองค์ความรู้ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตรของไทยครั้งใหญ่ ภาคสหกรณ์เป็นเรื่องใหญ่ โดยผมกำชับให้รวมเกษตรกรฯ ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ สหกรณ์เป็นองค์กรที่สำคัญ ....” นายสมคิด ให้นโยบาย

นอกจากนี้ รัฐบาลยังปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น สร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมา โดยกระทรวงพาณิชย์ ต้องไปช่วยวิจัยทำการตลาดจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยและเอกชนเพราะ 60% คือภาคบริการ และส่วนใหญ่ก็คือด้านท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งของไทย ซึ่งต้องดึงกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท

ทั้งนี้ หลัง “ครม.ประยุทธ์ 5” “เพื่อนายกา” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ลูกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และนายสมคิด ได้เข้ากำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ โดยตรง พร้อมกับดึงกระทรวงเศรษฐกิจมาบูรณาการร่วมกันทั้งหมด ทั้งยังมองเห็นว่าที่ผ่านมามีปัญหาภาคเกษตรที่สำคัญคือการบริหารจัดการข้อมูลซึ่งไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์

หัวข้อ : 2018 เศรษฐกิจพุ่งทะยาน รากหญ้าเล็กจนจริง ไม่ได้ไหม้?

วันที่ : เสาร์ 30 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 427 หน้า : 12(เต็มหน้า), 13

จึงได้เห็นนโยบายไปว่าพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และผลไม้ จะต้องเป็นเจ้าของที่ ระบุตัวบุคคลได้

นโยบายดังกล่าว เป็นที่มาของ “มิสเตอร์สินค้าเกษตร 5 สินค้า” ตามพืชเศรษฐกิจหลัก คือ มิสเตอร์ข้าว, มิสเตอร์ ยางพารา, มิสเตอร์ปาล์มน้ำมัน, มิสเตอร์มันสำปะหลัง และ มิสเตอร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในรายสินค้า โดยกระทรวงเกษตรฯ จะประสานงานและ บูรณาการกับกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

นอกเหนือไปจากการบูรณาการการทำงานของกระทรวง เศรษฐกิจเพื่อพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของชาวรากหญ้าแล้ว นายสมคิด ยังได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปลดล็อกงบฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) มาเพื่อการ นี้อีกด้วย

“... ผมตั้งใจไว้ว่า ในปี 2018 ต้องการให้ข้างล่างมี เงินหมุน มีงานทำ สิ่งแรกที่คิดและได้หารือกับรมว. มหาดไทยและนายภา คือรากหญ้านอกเหนือจากเกษตรกร คือท้องถิ่น ผมต้องการบงท้องถิ่นที่ถูกล็อกไว้เกือบ 2 แสน ล้าน กระจายลงไป ให้อบต.ได้เงินเหล่านี้ไปพัฒนาท้องถิ่นของเขา ดูแลการจ้างงาน ดูแลท้องถิ่นในชุมชน และ สาธารณสุขและคนแก่ในชุมชน ...” นายสมคิดแสดง ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาแห่งปี “THAILAND 2018 จุด เปลี่ยนและความท้าทาย”

การหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานราก อยู่บนพื้นฐานที่หัว หนาดริมหิมเศรษฐกิจ เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยฟื้นแล้ว ซึ่ง ในช่วงที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ จีดีพีเหลือ 0.9% แต่วันนั้นเศรษฐกิจโต 4.3% ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าดีขึ้น แต่ อาจไม่เป็นดังใจเพราะสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ราคายางยัง ตก ซึ่งเป็นสิ่งที่การเมืองยากจะสู้ได้เพราะเป็นปัญหาเชิง โครงสร้างที่สะสมมานาน แต่ตอนนี้หลายอย่างเริ่มกระเตื้อง ขึ้น ดูจากยอดขายค้าปลีกห้างใหญ่ อย่าง เดอะมอลล์ เซ็นทรัล อสังหาริมทรัพย์เริ่มลงทุน ส่งออกเดือนพฤศจิกายน เติบโต 13.4% และถ้าเดือนธันวาคมได้ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ การส่งออกเฉลี่ยทั้งปีจะโต 10% ทำให้การผลิตดีขึ้น เกิดการลงทุนเพิ่มและหากการอัดฉีดรากหญ้าเพียงพอ ฐานรากหมุนจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบ

“สถานการณ์ตอนนี้ฐานรากลำบาก แต่กลุ่มบนกลับ ดีเพราะได้อานิสงส์จากปี 2540 ทำให้กลุ่มนี้แข็งแรงต่าง กับวิกฤตต้มยำกุ้งที่กลุ่มบนพึ่ง เราหวังว่าเงินอัดฉีดในระบบ 5% ให้แก่เอสเอ็มอีที่ผ่าน ครม.ล่าสุดแสนล้านบาทและ แบนก์รัฐด้วยกันจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล ..... ปี 2561 จะ เป็นปีการเทกออฟโดยเฉพาะการเติบโตในไตรมาส1/2561

รัฐบาลจะอัดฉีด เจาะนโยบายสำคัญบางอย่างที่จะเป็นการ วางฐานอนาคตข้างหน้า และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่แท้จริงให้ดีขึ้น เราอยากให้เศรษฐกิจไตรมาสแรกปีหน้า แน่นหนาไม่อยากให้มีอะไรมาสะดุด

“.... ปีหน้าเป็นปีที่สำคัญมากเพราะเป็นปีที่เงื่อนไข ลูกอมเป็นปีที่ไทยดีขึ้นตามลำดับ เราต้องใช้ประโยชน์จาก ปีนี้ หลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งไม่ปลายปีหน้าก็ต้นปีถัด ไป รัฐบาลจะเดินสายไปที่ต่างประเทศที่สำคัญ เราไม่สนใจ เรื่องเอฟทีเอแล้วแต่จะเปลี่ยนมาเน้นการสร้างความสัมพันธ์ ทางหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ Strategic partnership อย่างเต็ม ที่ทั้งกับประเทศในเอเชีย ตะวันออกกลางและประเทศเอเชีย อื่นๆ ต่อไปไทยจะเป็นประเทศที่พยายามชูธงมีบทบาทร่วมกับ นานาประเทศเสียงดังขึ้น ใช้เน็ตเวิร์กให้เกิดประโยชน์ สูงสุด” นายสมคิด ฉายภาพให้เห็นการผนึกพลังการฟื้น เศรษฐกิจของไทยในทุกระดับกับภูมิภาคเพื่อเตรียมทะยาน ลู่การเติบโตในปีหน้า

ถามว่า ณ เวลานั้น ประเทศไทยมีประชาชนที่จัดอยู่ใน กลุ่มคนจนมีมากน้อยเพียงใด รายงานของสภาพัฒน์ ระบุ ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยใช้เส้นความยากจนที่เป็นทางการ คือ 2.667 บาทต่อคนต่อเดือน หากมองย้อนไปในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาความยากจนในภาพรวมของ ประเทศไทยลดลงมาก โดยจำนวนคนจนได้ลดลงประมาณ 28 ล้านคน ในช่วงเวลาดังกล่าว จากจำนวนผู้ยากจน 34.1 ล้านคนในปี 2531 เหลือเพียง 5.8 ล้านคนในปี 2559 สัดส่วน คนจนลดลงจากร้อยละ 65.2 เป็นเพียงร้อยละ 8.6 ในปี 2559

เมื่อพิจารณาจาก “คนจน” และ “ผู้ที่เกือบจน” พบ ว่ามีแนวโน้มลดลงมาจาก 39.2 ล้านคนในปี 2531 เหลือ เพียง 11.6 ล้านคนในปี 2559 โดยความยากจนยังกระจุก ตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 12.96 12.35 และ 9.83 ของประชากรใน แต่ละภาคตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดีว่าความยากจนเป็นปัญหา เชิงโครงสร้าง ดังนั้นการตีโจทย์ข้อนี้ให้แตกและลงมือแก้ไข อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องจึงเป็นกุญแจสำคัญของความ สำเร็จ ปัญหาอยู่ที่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาน คนจนหรือใกล้ขีด ความจนอย่างยิ่งกลุ่มนี้โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน มัก ถูกขูดรีดหรือถูกใช้เป็นข้ออ้างสำหรับทำโครงการต่างๆ นานา สุดท้ายมรดกผลไม่ได้ตกอยู่กับคนจนและไม่สามารถลด ความเหลื่อมล้ำได้อย่างที่ควรจะเป็นตามคำโฆษณาหาเสียง ไม่นับว่านโยบายของรัฐในการช่วยเหลือคนจนเปลี่ยนไปมา ขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจบริหารประเทศ

เมื่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ประโคมว่าเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์

หัวข้อ : 2018 เศรษฐกิจพุ่งทะยาน รากหญ้าเล็กจนจริง ไม่ได้ไม้??

วันที่ : เสาร์ 30 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 427 หน้า : 12(เต็มหน้า), 13

โดยรวมดีขึ้นและตั้งเป้าหมายจะฟื้นเศรษฐกิจจากหญ้าให้แข็งแรง ทำให้คนจนหมดไปจากประเทศไทยในปี 2561 ในมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ อย่าง **ดร.เดชรัต สุขกำเนิด** จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สะท้อนกลับว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลล่าสุดจากรายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งแบ่งครัวเรือนทั้งหมดออกเป็น 5 กลุ่มเท่าๆกัน ตามชั้นรายได้ (ภาษาสถิติเรียกว่า ควินไทล์) จะพบว่ารายได้ประจำของครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดสองกลุ่มแรกมีรายได้ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับปี 2558

โดยในกลุ่มควินไทล์ 20% ที่จนที่สุด ในปี 2558 เคยมีรายได้ประจำ 2,574 บาท/คน/เดือน ลดลงเหลือ 2,496 บาท/คน/เดือน ในปี 2560 หรือลดลง 3.0% ส่วนทางกับจัดที่ที่เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มครัวเรือน 20% ที่จนรองลงมา เคยมีรายได้ประจำในปี 2558 เท่ากับ 4,903 บาท/คน/เดือน ลดลงเหลือ 4,892 บาท/คน/เดือน ในปี 2560 หรือลดลง 0.2% ในทางตรงกันข้าม ครัวเรือน 20% ที่รวยที่สุดมีรายได้ประจำเพิ่มขึ้นจาก 26,161 บาท/คน/เดือน ในปี 2558 เป็น 26,545 บาท/คน/เดือน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4%

กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ครัวเรือนถึง 40% ที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดของประเทศมีรายได้ลดลง หรือจนลง ในขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุดยังมีรายได้เพิ่มขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจที่เติบโตปีนี้เป็น 3% เป็นการเติบโตบนฐานของประชากรกลุ่มที่มีรายได้ดี แต่กลุ่มที่มีรายได้น้อยกลับมีรายได้ลดลง เรื่องนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อยว่า ทำไมเมื่อเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น แต่รายได้ของกลุ่มคนจนกลับลดลง

แน่นอนว่า การที่รายได้ประจำของกลุ่มครัวเรือนที่จนกลับลดลง ในขณะที่รายได้ประจำของกลุ่มครัวเรือนที่รวยเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ดัชนีความเหลื่อมล้ำของรายได้

เพิ่มมากขึ้นจาก 0.337 เป็น 0.341 ในปี 2560 หรือมีความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้น 1.2% ในช่วงเวลา 2 ปี นอกจากนี้ ตัวเลขภาระหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนทั้งหมด ก็เพิ่มสูงขึ้นจากภาระหนี้สินคิดเป็น 5.8 เท่าของรายได้ประจำเดือนในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 6.6 เท่าของรายได้ประจำเดือนในปี 2560

ดร. เดชรัต วิเคราะห์สาเหตุของความยากจนในไทยว่า เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งมีที่มา 2 ประการ หนึ่งคือ ราคาราคาเกษตรตกต่ำ ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ปี 2556 ราคาราคาเกษตรลดลงตลอดต่ำที่สุดคือปี 2559 ซึ่งไทยเจอปัญหาภัยแล้งและราคาข้าวตกต่ำ ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้ลดลงประมาณ 10% สองคือ ดัชนีค่าจ้างที่แท้จริง หรือ ค่าจ้าง-เงินเฟ้อ จากสถิติตั้งแต่ปี 2557 ดัชนีค่าจ้างที่แท้จริงลดลงมาและติดลบเป็นบางช่วง

เมื่อวิกฤตเป็นวิกฤตในเชิงโครงสร้าง การเติมเงินให้คนจนโดยไม่ช่วยให้ออกมาของพี่น้องคนจนมีมากขึ้น และไม่ได้ปรับโครงสร้างที่เหลื่อมล้ำกันให้ลดน้อยลง เช่น ความเหลื่อมล้ำทางทรัพย์สิน ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ก็คงยากที่จะทำให้คนจนลดจำนวนลงอย่างที่ประกาศไว้

**นั่นจึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งว่าจะทำให้คนจนหมดไปได้จริงหรือไม่ เศรษฐกิจฐานรากจะเฟื่องฟูตามการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมหรือไม่ ของจริงต้องรอพิสูจน์ จะเอาแต่ไม้เรียวไปคงไม่มีใครเชื่อ?? ■**

# ลดนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ไก่ล้นตลาด

กรุงเทพธุรกิจ ● “ลักษณะ” สั่งลดการนำเข้าปุ๋ยฯ เหลือ 5,500 ตัน พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 550,000 ตัว ผลิตแม่ไก่ไข่ในกรง 2 ล้านตัว หลังไข่ล้น

นายลักษณะ วุฒานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ว่า สถานการณ์ไข่ไก่และไข่ไก่ไข่ วันที่ 20 ธ.ค. 2560 มีจำนวนแม่ไก่ไข่ไข่ในกรง 55.64 ล้านตัวต่อปีให้ผลผลิตไข่ไก่โดยเฉลี่ย 45.10 ล้านฟองต่อวันรวมมีผลผลิตไข่ไก่ทั้งปี 16,470 ล้านฟอง ซึ่งมีปริมาณไข่ไก่มากกว่าความต้องการผู้บริโภค ดังนั้นที่ประชุมจึงหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ดังกล่าว

โดยเห็นชอบให้ ลดจำนวนการนำเข้าปุ๋ยฯ พันธุ์ไก่ไข่ (G.P.) เหลือ 5,500 ตัว

จากเดิม 6,000 ตัว และลดการนำเข้าจำนวนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) เหลือ 550,000 ตัว จากเดิม 608,065 ตัว ทั้งนี้หากจำเป็นต้องนำเข้าเพิ่มเติมก็สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาเร่งด่วนได้

นอกจากนี้ ให้ดำเนินกิจกรรมปลดแม่ไก่ไข่ในกรง อายุไม่เกิน 72 สัปดาห์จำนวน 2 ล้านตัว แบ่งเป็น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 ภายในเดือน ม.ค. ผลิตแม่ไก่ไข่ในกรงจำนวน 5 แสนตัว โดยสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่จะร่วมกับผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศดำเนินการเอง และให้กรมปศุสัตว์ประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นต้องเร่งรัดปลดแม่ไก่ไข่หรือไม่ หากมีความจำเป็นให้ดำเนินการต่อ ระยะที่ 2-4

นายลักษณะ กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาก็ต้องดำเนินการตามทุกประเด็นที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ไข่ไก่ประกอบด้วย

การส่งเสริมการแปรรูป การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการผลิต การวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการความสมดุลการผลิตและบริโภครวมทั้งการแสวงหาตลาดส่งออกเพื่อระบายไข่ไก่ออกจากระบบอีกทางหนึ่งด้วย

รายงานจากสุนทรฟาร์ม แจ้งว่าราคาไข่ไก่เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ประเภทไข่ไก่ คณะหน้าฟาร์ม อยู่ที่ 2.10 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา 2.45 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคา 2.35 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา 2.25 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 2.15 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 4 ราคา 2.05 บาทต่อฟอง ไข่ไก่ เบอร์ 5 ราคา 1.95 บาทต่อฟอง และไข่ไก่ เบอร์ 6ราคา 1.85 บาทต่อฟอง

## เวียดนามเตรียมส่งออกเนื้อไก่ไปEU

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพัฒนาชนบทเวียดนามได้หารือกับผู้แทนภาคเอกชนจากเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังสหภาพยุโรป

โดยผู้แทนภาคเอกชนเน้นว่าหากเวียดนามพิจารณาส่งออกเนื้อไก่แปรรูปไปยังสหภาพยุโรป โดยใช้ประโยชน์ข้อตกลงทางการ

ค้าเสรี (FTA) เวียดนาม สหภาพยุโรป ที่ใกล้จะมีผลบังคับใช้จะทำให้การได้รับสิทธิปลอดภาษีและไม่จำกัดโควตาการนำเข้า

ซึ่งในปี 2560 นี้ จำนวนประชากรสหภาพยุโรป 500 ล้านคน มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่สูงถึง 950,000 ตัน โดยเฉลี่ย 85% เป็นส่วนนอก ปัจจุบันมีการนำเข้าเนื้อไก่มาจากประเทศบราซิล ไทย และยูเครนเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามทางบริษัทของเวียดนาม

จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมด โดยเฉพาะกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร ข้อกำหนดด้านแหล่งกำเนิด และกฎการติดตามตรวจสอบย้อนกลับสาเหตุที่มาของโรคติดต่อ

ซึ่งกระทรวงเกษตรเวียดนามมีกฎหมายจำนวน 13 ฉบับว่าด้วยเรื่องกฎหมายคุณภาพสัตว์สำหรับส่งออกไปในประเทศที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวด เช่น ญี่ปุ่น ทั้งนี้เวียดนามหวังว่าจะสามารถส่งออกเนื้อไก่ไปยังสหภาพยุโรปและตลาดที่มีข้อกำหนดการนำเข้าที่เข้มงวดได้ในเร็ว ๆ นี้

# เอกบอรรถกถกถ้วน แก่ไขไก่ล้นตลาด

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรเร่งแก้ปัญหา  
ราคาไข่ไก่ตกต่ำ หลังผลผลิตล้นตลาด  
เร่งวางยุทธศาสตร์ระยะยาว

นายลักษณะ วจนานวัช รมช.เกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ข้อมูลจาก  
กรมปศุสัตว์พบว่าสถานการณ์ไข่ไก่และ  
ไข่ไก่ ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2560 มีจำนวน  
แม่ไก่ไข่ยืนกรง 55.64 ล้านตัว/ปี ให้  
ผลผลิตไข่ไก่โดยเฉลี่ย 45.10 ล้านฟอง/  
วัน รวมมีผลผลิตไข่ไก่ทั้งปี 16,470 ล้าน  
ฟอง ซึ่งมีปริมาณไข่ไก่มากกว่าความ  
ต้องการผู้บริโภค

ทั้งนี้ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ  
นโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg  
Board) ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเป็นการ  
รักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ และการแก้ไข  
ปัญหาราคาไข่ไก่ในปัจจุบัน โดยที่ประชุม

มีมติให้ลดจำนวนการนำเข้าปุ๋ยาพันธุ์  
ไข่ไก่ (G.P.) เหลือ 5,500 ตัว จากเดิม  
6,000 ตัว และลดการนำเข้าจำนวนพ่อแม่  
พันธุ์ไข่ไก่ (P.S.) เหลือ 5.5 แสนตัว จาก  
เดิม 608,065 ตัว

นอกจากนี้ ให้ดำเนินกิจกรรมปลด  
แม่ไก่ไข่ยืนกรง อายุไม่เกิน 72 สัปดาห์  
จำนวน 2 ล้านตัว โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ  
คือ ระยะที่ 1 (ภายในเดือน ม.ค.) ปลด  
แม่ไก่ไข่ยืนกรงจำนวน 5 แสนตัว โดย  
สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่จะร่วมกับผู้เลี้ยง  
ไข่ไก่ทั่วประเทศดำเนินการเอง และให้  
กรมปศุสัตว์ประเมินสถานการณ์เพื่อ  
ดำเนินการในระยะ 2-4 โดยขอใช้เงิน  
จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
(คชก.) กระทรวงพาณิชย์ต่อไป พร้อม  
เร่งวางยุทธศาสตร์ระยะยาว ■





นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำ วันเสาร์  
ที่ 30 ธันวาคม 2560.....☛ วันนี้เป็น วันแรก  
ช่วงหยุดยาวฉลองเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ  
ปีใหม่... “อันดามัน” ขออัญเชิญคุณพระศรี  
รัตนตรัย อำนาจพร ให้ประชาชนคนไทยทุกคน  
ล้วนมีสุขภาพที่ดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่  
การงานทุกประการ.....☛ ส่วนการฉลอง เอา  
แค่พอดี ไม่ต้องถึงขนาดเมาปลิ้นจนครองสติไม่  
อยู่...ไม่ควรกระทำการใด ๆ โดยประมาท เพราะ  
อาจถึง ชั้นพิการ หรือ เสียชีวิต เอาได้ .....☛  
โอกาสนี้ “อันดามัน” ขอสรุป เหตุการณ์สำคัญ  
ที่เกิดขึ้นใน รอบปีที่ผ่านมา...ไม่มีเหตุการณ์ใดที่  
ทำให้ประชาชนคนไทย เสียหน้าตา ได้เท่ากับ พระ  
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...พ่อ  
หลวงของคนไทยทั้งปวง...โดย พระเมรุมาศ และ  
นิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ  
บรมศพฯยังคงจัดแสดงให้ชมจนถึงพรุ่งนี้ คือ  
วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. เป็นวันสุดท้าย...ใครยังไม่  
ได้ชม พระเมรุมาศ เหลือ โอกาสสุดท้าย  
แล้ว.....☛ หลังจาก ประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ  
ท่านผู้นำ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  
หัวหน้า คสช. บริหารงานมากกว่า 3 ปี...ได้ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560 อย่างเป็นทางการ.....☛ ขณะที่รัฐบาลของท่านผู้นำ  
“บิ๊กตู่” ถึง ขอยก...หลังจากถูก กระแสสังคมกดดัน อย่างหนัก  
จาก ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน...จนต้องตัดสินใจ ปรับกรม.  
ประยุทธ์ 5... เป้าใหญ่มุ่งไปที่ “บิ๊กจัตร” พล.อ.จัตถชัย สาทีกัลยะ

อดีต รมว.เกษตรฯ เพื่อนรัก...ที่แก้ปัญหาหาคาพืช  
ผลทางการเกษตรตกต่ำไม่สำเร็จ.....☼ แกรมยัง  
ชดเผาเหล่า ชามโตกับ สมคิด จากคู่ศรีพิทักษ์ รอง  
นายกฯด้านเศรษฐกิจ ...ทำให้ เครื่องยนต์การกระ  
ตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้าได้ไม่เต็มสูบ... เครื่องสะดุด เป็นบางจังหวะ...  
จนต้องเดินไปรับตำแหน่งรองนายกฯ.....☼ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์  
ที่มี อภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นเสนาบดี...อีกหนึ่ง ฟันเฟือง การกระ  
ตุ้นเศรษฐกิจ...ช่วงหลังมีปัญหาป็นเกลียวกับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ...  
ทำให้การทำงานไม่ไหลลื่น จนต้องเปลี่ยนตัวออกไปเลย.....☼ ทาง  
ด้าน “บิ๊กไถ่” พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีตรมว.พลังงาน น้อง  
รักท่านผู้นำ มีปัญหา คุ่มมือบไม่อยู่ ทั้ง มือบต่อต้าน การเปิด  
สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 และ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และ  
เทพา .....☼ ถึงขั้นมือบยกขบวนมา ลุกคมท่านผู้นำ ถึง หน้าประตู  
ทำเนียบรัฐบาล หลายครั้ง...ชนิดไม่เกรงกลัวอำนาจกระบอกยักษ  
ม.44 ...มาถึงขั้นแตกหักเมื่อ ดำรวจปะทะกับมือบ ต่อต้านโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินเทพาอีกครั้ง...จนในที่สุดน้องรักต้องระเห็จไปคุมกระทรวง  
พัฒนาสังคมฯแทน.....☼ ท่านผู้นำ “บิ๊กตุ๋” ผ่าทางตัน... ด้วยการ  
ดึง มืออาชีพ เข้ามาเสริมทัพ ช่วยบริหารกระทรวงเศรษฐกิจ เพื่อให้  
เป็นเนื้อเดียวกับทีมเศรษฐกิจของ สมคิด จากคู่ศรีพิทักษ์...โดยดึง  
กฤษฎา บุญราช อดีตปลัดมหาดไทย มาคุมกระทรวงเกษตรฯ ...เพื่อ  
จัดการกับ มือบเกษตรกร โดยเฉพาะ.....☼ พร้อมกับดึง ลักษณะ  
วจนานวัช และ วิวัฒน์ ศัลยกำธร มาเป็นรมช.แบบแพ็กคู่...เพื่อช่วย  
ดูแลเรื่อง ราคาสินค้าเกษตร ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา หนี้สิน  
เกษตรกร และช่วยเกษตรกรเรื่อง การเพาะปลูก.....☼ ส่วน  
กระทรวงพาณิชย์ อัพเกรด สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ขึ้นเป็นรมว.  
เพราะได้ชื่อว่าเป็น สายตรง สมคิด ที่สามารถสั่งเดินเครื่องพาณิชย์  
ได้เต็มที่ ไม่มีติดขัด.....☼ ด้าน กระทรวงพลังงาน ได้มือดีอย่าง  
ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เข้ามาชนกับมือบเอ็นจีโอโดยตรง...ทั้งเรื่อง  
สัมปทานปิโตรเลียม และโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และเทพา.....☼  
ขณะเดียวกันก็ดึงมืออาชีพอย่าง ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตซีอีโอ

ปตท. มาเป็นรมช.คมนาคม..เพื่อจัดการปัญหา โลจิสติกส์ ทั้งเรื่อง  
รถไฟฟ้า การขนส่งสินค้าทางเรือ หรือการขนส่งผู้โดยสาร เชื่อมให้  
เป็นเนื้อเดียวกัน.....⊕ นอกเหนือจากปรับ กระบวนทัพของรัฐบาล  
เพื่อสร้างผลงานใน ช่วง 1 ปี ที่เหลือก่อน เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง...  
การจัดระเบียบองค์กรอิสระตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ...และ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กลายเป็นองค์กรแรกที่ 5 เลือ กกต.ชุดเก่าถูก รีเซต ต้อง พ้น  
สภาพยกชุด...และมีการสรรหาใหม่จนได้รายชื่อ กกต.ชุดใหม่ ครบทั้ง 7 คน เรียบร้อยแล้ว ...ที่เหลือ  
อยู่ในขั้นตอนของการ ตรวจสอบคุณสมบัติ.....⊕ ส่วน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอีก 2 องค์กรอิสระที่รอดพ้นจากการถูกรีเซต...รวมถึงคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่เพิ่งรอดการถูกรีเซตมาล่าสุด.....⊕ สภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ เพิ่งพิจารณาผ่านร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริต...พร้อมกับไฟเขียวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะอยู่จนครบวาระ 9 ปี เป็น ของขวัญปีใหม่  
.....⊕ แต่ที่เป็นไฮไลต์จริง ๆ คือ การเดินทางไปเยือน ดินแดนลุงแซม ตามคำเชิญของ โดนัลด์  
ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ช่วง ต้นเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา.....⊕ นอกจากจะ ยกฐานะท่าน  
ผู้นำ “บิ๊กตุ๋” ขึ้นเทียบชั้นระดับนานาชาติแล้ว...ท่านผู้นำ ยังตั้งใจเปิด โรดแม็ปการเลือกตั้ง ช้าม  
ทวีปอย่างชัดเจน...โดยล็อกวันเลือกตั้งช่วงเดือน พ.ย. 61 จนกลายเป็นที่ฮือฮาในบ้านเรา.....⊕ ความ  
จริงแล้ว ยังมีเหตุการณ์สำคัญ อีกมากมายในบ้านเราและรอบโลก แต่ด้วยเนื้อที่จำกัด “อันดามัน” ขอ  
ยกมาเพียงเท่านี้...และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากการเดินทางและ ฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  
.....⊕ 11 สมาคมปลุกสัตว์ รวมตัวยื่นเรื่องถึงกระทรวงพาณิชย์ ...ขอให้ยกเลิกมาตรการ ควบคุมการนำ  
เข้าข้าวสาลี...เนื่องจากพ่อค้าข้าวมีการกักตุนและลักลอบนำเข้ามาจากชายแดน...เพื่อโฆกราคาขาย 10  
บาทต่อกก. ซึ่งสูงกว่าตลาดโลกที่ขายอยู่ 4.5 บาทต่อกก. ...ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนัก.....⊕  
สังคมวันเสาร์.....⊕ ฉลองมงคลสมรส กุณทีรา ประทักษ์นุกูล กับ สุธี เหลืองรัตนเจริญ ที่ห้อง  
แกรนด์บอลรูม รร.แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ วันที่ 6 ม.ค. เวลา 18.00 น. ....⊕

อันดามัน

## บุคคลการเมืองแห่งปี 2560

โลกหมุนรอบตัวเองครบ 365 รอบ นับเป็น  
เวลา 1 ปี

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของ “ทีมข่าว  
การเมืองไทยรัฐ” ที่ต้องใช้เวลาในหัวงรอยต่อก่อน  
สิ้นปีมานั่งปรึกษาหารือกัน

โหวตตำแหน่ง “บุคคลการเมืองแห่งปี”

และก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าทุกๆปี โดยกติกาที่  
ปฏิบัติกันมาผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลการเมืองแห่งปี  
โดยการตัดสินจากทีมของเรา ไม่ได้หมายความว่า เขา  
หรือเธอผู้นั้นต้องเป็นนักการเมืองที่วิเศษวิโส มีผลงาน  
ยอดเยี่ยมเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม หรือมีความสามารถ  
เชี่ยวชาญการเมืองขั้นเทพ

แต่ “บุคคลการเมืองแห่งปี” ในนิยามความหมาย  
ของเรา หมายถึงบุคคลที่มีบทบาท มีศักยภาพในการ  
สร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างสีสันจุดขาดสร้างความ  
สันสะท้อนเตือนสติให้เกิดขึ้นกับการเมืองในประเทศไทย



## พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำทหารผงาดโลก

ได้อย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์

ปรากฏปีนี้มีการทักท้วง ถกเถียง ชั่งน้ำหนักกัน  
พักใหญ่

ก่อนจะเคาะ โตะฟันธงยกตำแหน่งบุคคลการเมือง  
แห่งปี 2560 ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก-  
รัฐมนตรี หัวหน้า คสช. เจ้าของฉายา “นายกฯลุงตู่”

เจ้าเก่า หน้าเดิม ขาประจำ ผู้ครองตำแหน่งนี้เป็น  
ปีที่ 4 ติดต่อกัน

เกินแฮตทริกไปแล้ว

ตามแนวโน้มสถานการณ์แบบที่มีคนเด่นขึ้นมา



ประกอบเทียบเคียงเหมือนกัน แต่เมื่อวัดกันด้วยความ  
ต่อเนื่องของบทบาทตลอดทั้งปี กับสถานะผู้นำรัฐธา  
ธิปัตย์ ไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปกว่า พล.อ.ประยุทธ์  
ในฐานะผู้กุมอำนาจสูงสุด

อยู่ในจุดนี้มาตั้งแต่การยึดอำนาจบริหารราชการ  
แผ่นดินเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

แม้เสียงเชียร์จะซาลงไป โพลคะแนนนิยมลดต้นทุน  
หน้าตักหดหาย ตามฟอร์มของผู้นำรัฐบาลอำนาจ  
พิเศษที่บริหารประเทศผ่านมา 3 ปีขึ้นไปปีที่ 4

ห้วงท้ายเทอมรัฐบาล ปลายทางโรคแม่ป  
และกัหนีไม่พ้นอารมณ์แบบคนไทยขี้เบื่อ อยาก  
เห็นความเปลี่ยนแปลง ตามเงื่อนไขเวลาที่ร้ายบรรยากาศ  
เข้าโหมดเดือดตั้ง

นั่นคือเหตุที่ “นายกฯลุงตู่” ไม่เปรี้ยงปร้าง  
เหมือนแรกๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อโพลัสจากบทบาทของผู้นำ  
อำนาจพิเศษที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้นำการบริหารราชการ  
แผ่นดินตลอดช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา

“นายกฯลุงตู่” ก็คือคนที่ต้องแบกรับภาระหนัก  
กว่าใคร

ในการประคองสถานการณ์ประเทศไทยในช่วง  
เปลี่ยนผ่านสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการพระราชพิธี  
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”  
ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติท่ามกลาง  
ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

และความตื่นตาตื่นใจของชาวต่างชาติที่ได้เห็น  
ความดีงามของไทยๆ

พล.อ.ประยุทธ์ทำหน้าที่ผู้นำในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาล  
ได้เป็นอย่างดี

ขณะที่การบริหารทั่วไปก็พออยู่ได้เอาตัวรอดไปได้  
หนักหน้อยก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท่ามกลาง  
สารพัดปัญหาารุมเร้าปากท้องชาวบ้านฐานราก โดยเฉพาะ  
สถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าว ยาง  
พารา ไข่ไก่จะพืชผักผลไม้ล้นตลาดตามฤดูกาล

โจททย์ยากๆ ปัญหาปราบเซียนมาทุกรัฐบาล  
ประกอบกับสไคล์ผู้นำรัฐบาลทหารปากไว ขี้หุนคหริด  
ต่อมเดือดต่ำ

นั่นก็เลยทำให้เกิดเหตุพลาดพลั้ง แบบที่มีการ  
ตะคอกเสียงเขียวใส่ตัวแทนผู้ประกอบการชาวประมง  
ที่ตะ โคนเรียกร้องให้แก้ปัญหาระหว่างลงพื้นที่ประชุม  
กรม.สัตวจรในภาคใต้

กลายเป็นปมวิจารณ์พฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้นำ  
แต่ก็เป็นอะไรที่พิเศษกว่า “ผู้นำรัฐธาธิปัตย์” ทั่วไป  
เมื่อ “นายกฯลุงตู่” ยังมี “เกียรติลอย” เมื่อพลาดแล้ว  
ยอมแสดงการขอโทษ ไม่กลัวเสียหน้าที่จะแสดงคำว่า  
เสียใจ

จากหนักก็กลายเป็นเบาด้วยสไคล์ “นายกฯลุงตู่”  
ยึดได้ หดได้

ในอาการเดียวกัน ยังหมายรวมถึงสถานการณ์การ  
ใช้อำนาจพิเศษผ่านกระบอกยักษ์มาตรา 44 ไม่ว่าจะเป็  
นการออกกฎหมายห้ามนั่งท้ายรถกระบะ ที่ขัดวิถีชีวิตประจำ  
วันของชาวบ้านร้านตลาด ทำให้รัฐบาลโดนด่าเสียงขรม  
จนต้องสั่งไอ้เสื่อลอย

หรือการยกเครื่องแรงงานต่างด้าว ด้วยการออกพระราชกำหนดไล่แรงงานชาวพม่ากัมพูชาลาว กลับประเทศไปทำเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ แต่นั่นก็ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสะดุด ทั้งการก่อสร้าง การประมง การท่องเที่ยว ฯลฯ แรงสนับสนุนสะท้อนต่อกระทบเศรษฐกิจในภาพรวม สุดท้ายต้องออกมาตรการ 44 มาตรการใช้กฎหมาย

ผู้นำรัฐบาลทหารต้องยอมเสียฟอร์ม เสียอาการทรงตัว

“นายฯลุงตุ” ไม่ฝืนไปเจอทางตัน ซึ่งนั่นก็เป็นกลยุทธ์เดียวกันกับการบริหารยุทธศาสตร์ทางการเมือง ในสถานการณ์ที่เดินมาถึงปลายทางโรดแมป ถึงจังหวัดที่นักการเมืองอาชีพขยับเรียกร้องให้ปลดล็อก เพื่อทำกิจกรรมเตรียมตัวไปสู่การเลือกตั้ง

ทั้งยื่นมือเพื่อไทย ค่ายประชาธิปไตย สามัคคีปรองดองอัตโนมติ

แต่ผู้นำรัฐบาล  
กสช. ก็ยื้อเวลา  
เช็กอุณหภูมิตั้ง  
ทางการเมือง  
ประกอบการตัดสินใจใช้  
วิธีแบ่งรับแบ่งสู้  
อ้างดูความเหมาะสมตาม  
สถานการณ์

ถ้าไม่ถึงที่สุด  
จริงๆ “ลุงตุ”  
ก็ดึงจิ้งหะ  
ติดซึ่งไปเรื่อยๆ  
แต่ถ้าเหนื่อย  
ลากต่อไปไม่ไหว  
ถึงจังหวัดต้องเล่นแค้นตาม  
สถานการณ์ พล.อ.ประยุทธ์  
ก็ไม่รีรอที่จะทำการปรับ  
คณะรัฐมนตรีตามกระแส  
เรียกร้องให้รัฐบาลปรับ  
เชิงบริหาร ลดโควตาทหาร  
เพื่อดึงมืออาชีพเข้ามาช่วย  
ป็นเนื้องาน

ในอาการเข้มๆแบบ  
ที่ผู้นำรัฐบาลกสช.พูดกลาง  
วงกรม.ขออำนาจตัดสินใจ  
แต่เพียงผู้เดียวในการปรับ  
เปลี่ยนเพื่ออนาคต

กระตุกภาพความ  
เด็ดขาด ให้ลุ่นลูกฮึด  
“ลุงตุ” ท่ามกลางกระแส  
กดดันเสียงเรียกร้อง  
ให้ปรับ “พีใหญ่” พล.อ.  
ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายฯและ รมว.

กลาโหม “พีรอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
รมว.มหาดไทยและ “เพื่อนรัก” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  
รมว.เกษตรและสหกรณ์

โล๊ะทิ้งตัวถ่วงรอบแหว พล.อ.ประยุทธ์  
แต่สุดท้ายปรับ ครม.ออกมาทั้งฟ้าใหญ่ พี่รองก็ยังมี  
นั่งอยู่ที่เดิม ส่วนเพื่อนรักอย่าง พล.อ.ฉัตรชัย สลับจาก  
ชั้นชั้นไปนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี

เอาเข้าจริง “บิ๊กตู่” ก็ไม่หักดิบพี่ๆที่ล้มหัวจมท้ายกันมา

เลือกทนกับเสียงคำตีกว่าเสียงอยู่อย่าง โดดเดี่ยว  
โดยไม่มีฟ้าใหญ่ พี่รอง ประคองหลังให้

ตามรูปการณื สถานการณ์ในประเทศ “นายกฯ  
ลุงตู่” ยิ่งดูๆไปๆได้แต่จุดเด่นจริงๆและเป็นสิ่งที่  
ทำให้เราตัดสินใจให้ พล.อ.ประยุทธ์เบิ้ลตำแหน่ง  
บุคคลการเมืองแห่งปี 2560 เป็นรอบปีที่ 4

**มันอยู่ที่บทบาทในเวทีโลกเป็นสำคัญ**

จากปรากฏการณ์ที่ประธานาธิบดี “โดนัลด์  
ทรัมป์” แห่งสหรัฐอเมริกา ผู้นำหมายเลข 1 ของโลกเสรีประชา  
ธิปไตย ต่อโทรศัพท์สาย  
ตรงมาเชิญผู้นำรัฐบาล  
ไทยไปเยือนสหรัฐฯอย่าง  
เป็นทางการ พร้อมกับ  
เปิดห้องรูปไข่ ทำเนียบ  
ขาวกรุง วอชิงตัน ดี.ซี.  
นั่งหารือ

บ่งบอกถึงระดับ  
การให้เกียรติเป็น  
พิเศษทางการทูต  
นั่นไม่สำคัญ  
เท่ากับว่า พล.อ.  
ประยุทธ์เป็นผู้นำ  
รัฐบาลจากการ  
รัฐประหารที่ได้  
รับเชิญให้เยือน

ทำเนียบขาว

ภาพข่าวออก

มาเป็นสัญญาณตีความไปทั่วโลก ผู้  
นำสหรัฐฯไม่ได้มีข้อจำกัดหรือการ  
ตั้งแง่กับผู้นำรัฐบาลทหารของไทยอีก  
ต่อไป

ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ได้ใช้  
โอกาสสำคัญนี้ ประกาศที่สหรัฐฯเลย  
ว่า ประเทศไทยจะเลือกตั้งตามโรดแมป  
ลงวันเวลาเลยว่าจะประกาศวันเลือกตั้ง  
ในเดือนมิถุนายน 2561 และเข้าคูหา  
เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปลายปี

นั่นก็เป็นอะไรที่น่าร่องให้สหภาพ  
ยุโรป (อียู) ต้องมีมติฟื้นความสัมพันธ์ทาง  
การทูตกับรัฐบาลไทยในทุกระดับ ไม่นับการ  
ผ่อนเงื่อนไขที่ไทยโดนตั้งแง่ ทั้งปมประมงผิด  
กฎหมาย สถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือปัญหา  
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ปรับโทนลดระดับการแข่งกันลงอย่าง  
เห็นได้ชัด

ตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่ชาติมหา  
อำนาจจำเป็นต้องฟังประเทศไทย เป็นจุด  
ยุทธศาสตร์ในการเงินหมากประคองดุลอำนาจ  
ทางการเมืองโลก

นั่นก็ถือเป็นโชคช่วย “นายกฯลุงตู่” เก่งไม่พอ  
แถมยังบวกเฮง

ปัจจัยเสริมสถานะบุคคลการเมืองแห่งปี 2560  
โดดเด่น กับภาพผู้นำทหารผองาตเวทีโลก.

## “ทีมการเมือง”

## 'พาณิชย์-เกษตร'ลงพื้นที่เชียงใหม่เตรียมความพร้อมเกษตรกรโคนมไทย

● อรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่หารือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเขตภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ เรื่องการเปิดเสรีเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ที่ไทยต้องลดภาษีนำเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมเป็นศูนย์ในปี 2564 และปี 2568 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เยี่ยมฟาร์มและประชุมหารือกับเกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเรื่องเอฟทีเอ รับฟังความเห็นและความต้องการของเกษตรกร อรมน กล่าวต่อว่า ความตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ถือเป็นความตกลงเอฟทีเอลำดับต้นๆ ของไทยที่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ลดภาษีสินค้าทุกรายการให้กับไทยเหลือ



ศูนย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่วนไทยได้ลดภาษีสินค้าเกือบทั้งหมดให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เหลือศูนย์แล้วเช่นกัน แต่ยังคงเหลือสินค้าเกษตรบางรายการ ซึ่งรวมถึงสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมที่ไทยยังใช้มาตรการโควตาภาษีและมาตรการปกป้องพิเศษ เพื่อให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมโคนมของไทยมีเวลาในการปรับตัว



หลังจากนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะร่วมกับกรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จัดประชุมกับเกษตรกรผู้ผลิตโคนมในภูมิภาคอื่นๆ โดยจะจัดที่ สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และกาญจนบุรี ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นมีแผนจะคัดเลือกเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมและผลิตภัณฑ์นมของไทย เพื่อพัฒนาต่ออุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม การสร้างแบรนด์ การพัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และนำออกสู่ตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะจัดในปี 2561 โดยโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเกษตรกรโคนมไทยรับมือการค้าเสรีของกระทรวงพาณิชย์

อรอมน กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีมูลค่าส่งออก 1,263.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ได้เห็นโอกาสที่จะขยายการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยในต่างประเทศ ซึ่งภายใต้เอฟทีเออาเซียน-จีน จีนได้ลดภาษีสินค้านมและผลิตภัณฑ์ให้ไทยเป็นศูนย์แล้ว และ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ก็จะต้องลดภาษีนมและผลิตภัณฑ์นมให้ไทยเป็นศูนย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561





# ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 30 ธันวาคม 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5894

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 88.02

Ad Value: 118,827

PRValue (x3): 356,481

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ท้องโลกเกษตร: ส่งตลาดกลางสินค้าเกษตร 'ศรีเมือง' แหล่งรวม 'มะพร้าวน้ำหอม' ใหญ่สุด



## ส่งตลาดกลางสินค้าเกษตร 'ศรีเมือง' แหล่งรวม 'มะพร้าวน้ำหอม' ใหญ่สุด



### อานิสสร

ตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองราชบุรี หรือที่รู้จักกันในนาม "ตลาดศรีเมือง" จ.ราชบุรี ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่ใหญ่ติดอันดับ 3 ของประเทศ รองจากตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง เริ่มจากจุดพักกระจายสินค้าเหนือใต้ ผู้ศูนย์กระจายมะพร้าวน้ำหอมใหญ่สุดในประเทศในวันนี้สร้างเม็ดเงินสู่เกษตรกรกรเฉลี่ยกว่า 100 ล้านบาทต่อวัน อันเป็นผลมาจากการผลักดันของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสร้างเครือข่ายการค้าในระบบออนไลน์ ภายใต้แผนไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

"ท้องโลกเกษตร" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 จะพามาตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองราชบุรี ที่จากตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วไป กลายเป็นศูนย์รวมมะพร้าวน้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในขณะนี้ โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ "บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร" ย้อนอดีตความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยระบุ



ว่า หลังจากกรมเข้าไปสนับสนุนตลาดกลางสินค้าเกษตร จนกลายเป็นตลาดกลางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นศูนย์กลางนำสินค้าเกษตรเข้ามาขายได้ ขณะที่

ผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดขึ้นอีกจำนวนไม่น้อย

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 30 ธันวาคม 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5894

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 88.02

Ad Value: 118,827

PRValue (x3): 356,481

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ท่องโลกเกษตร: ส่องตลาดกลางสินค้าเกษตร'ศรีเมือง'แหล่งรวม'มะพร้าวน้ำหอม' ใหญ่สุด



นอกจากส่งผลให้เกษตรกรไทยเข้าถึง การค้าระบบออนไลน์ได้แล้ว ยังเป็นการรวบรวม และจำหน่ายสินค้าในแต่ละภูมิภาค โดยเชื่อมโยง และกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยัง ภูมิภาคอื่นๆ และท้องถิ่น รวมถึงการค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาเซียน และจีน ผ่านการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กระจาย สินค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า สินค้าเกษตร

ตลาดกลางผักและผลไม้ จ.ราชบุรี หรือ ตลาดศรีเมือง ถือเป็นตลาดที่กรมส่งเสริมอีก แห่งที่มีศักยภาพเป็นแหล่งพักและกระจายสินค้า สำคัญไปตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงประเทศเพื่อน บ้าน เนื่องจากเส้นทางระหว่างเหนือลงใต้ และ ใต้ขึ้นเหนือ มีระยะทางถึง 1,650 กม. จ.ราชบุรี จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่สุด เพราะถือเป็นจุด กึ่งกลางระหว่างเหนือและใต้ และด้วยความที่อยู่ ห่างกรุงเทพฯ เพียง 100 กว่ากม. การจราจร ก็ไม่ติดขัด ที่นี่ยังกลายเป็นแหล่งแวะพักสินค้า ก่อนกระจายออกสู่ต่างภูมิภาค

ฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้า ภายใน ยอมรับว่าตลาดศรีเมืองถือเป็นตลาด คำส่งออกที่มีปริมาณการค้าขายเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากตลาดไท และตลาด สี่มุมเมือง มีพื้นที่กว่า 280 ไร่ ครอบคลุม ไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้เป็นที่นิยม เข้ามาจับจ่ายใช้สอยของคนจังหวัดใกล้เคียง

รวมถึงเพื่อนบ้านชาวพม่า ด้วยความได้เปรียบ ด้านพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของประเทศ ที่นี่ยังกลายเป็นจุดพักและกระจายสินค้าผัก และผลไม้จากภาคสุภาคของไทย โดยเฉพาะ

ร้อยละ 80 เป็นสินค้าจากทุกภาคที่กระจาย ลงสู่ภาคใต้ รวมถึงกระจายต่อไปยังมาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมถึงประเทศในอาเซียนอื่น อีกด้วย

สำหรับสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้ตาม ฤดูกาล พืชไร่ อาหารสด และอาหารแห้ง จาก ทั่วทุกภูมิภาค โดยมีแผงค้าทั้งสิ้น 3,357 แผง ผู้ซื้อหมุนเวียนวันละกว่า 3,000 ราย ยังเป็น ตลาดที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ยังสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามาเพิ่มอีก ราว 1,000 ราย จากผู้ค้าประจำเดิมประมาณ 1,500 ราย ทำให้เกิดการซื้อขายถึงปริมาณวัน ละกว่า 5,000 ตัน เกิดเงินหมุนเวียนในตลาด สูงถึงวันละ 100-150 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากที่ตลาดศรีเมืองผ่านการรับรอง จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ประเภทตลาด กลางผักและผลไม้ นั้น ทำให้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้ามาค้าขายในตลาดแห่งนี้เพิ่มขึ้น จน ที่นี่ยังกลายเป็นศูนย์รวมมะพร้าวน้ำหอมที่มีกรรม มา เข้ามะพร้าวมาหอมถึง 60 ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็น จุดกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ออกสู่ ภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลาง หรือ ซื้อหาสินค้าของตลาดกลาง โดยการส่งเสริม ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั่วทุกภาคของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ <http://centermarket.dit.go.th>

## ตลาดกลางสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี ตลาดในความส่งเสริมกรมการค้าภายใน จากแหล่งกระจายสินค้าสู่แดนใต้สู่ศูนย์รวมมะพร้าวน้ำหอมใหญ่สุดในประเทศ



คน.ปลื้ม อานิสต์ตลาดกลางสินค้าเกษตร ทำตลาดกลางเมืองราชบุรี จากจุดพักกระจายสินค้าเหนือใต้ อัปเดตศูนย์กระจายมะพร้าวน้ำหอมใหญ่สุดในประเทศ เผยเกษตรกรรายย่อยนำของมาขายเองได้มากขึ้น ทำเงินสะพัดรวมวันละกว่า 100 ล้านบาท

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า หลังจากกรมฯ เข้าไปสนับสนุนตลาดกลางสินค้าเกษตร จนกลายเป็นตลาดกลางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นศูนย์กลางนำสินค้าเกษตรเข้ามาขายได้ ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดขึ้นอีกจำนวนไม่น้อย

นอกจากส่งผลให้เกษตรกรไทยเข้าถึงการค้าระบบออนไลน์ได้แล้ว ยังเป็นการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าในแต่ละภูมิภาค โดยเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังภูมิภาคอื่นๆ และท้องถิ่น รวมถึงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาเซียน และจีน ผ่านการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าสินค้าเกษตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว

ตลาดกลางผักและผลไม้ จ.ราชบุรี หรือตลาดศรีเมือง ถือเป็นตลาดที่กรมส่งเสริมอีกแห่งที่

มีศักยภาพเป็นแหล่งพักและกระจายสินค้าสำคัญไปตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเส้นทางระหว่างเหนือลงใต้ และได้ขึ้นเหนือยาวมีระยะทางถึง 1,650 กม. จังหวัดราชบุรีจึงนับว่ามีความเหมาะสมที่สุด เพราะถือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเหนือและใต้ และด้วยความที่อยู่ห่างกรุงเทพฯ เพียง 100 กว่ากม. การจราจรก็ไม่ติดขัด ที่นี้จึงกลายเป็นแหล่งแวะพักสินค้า ก่อนกระจายออกสู่ต่างภูมิภาค

ด้าน นายฉัตรชัย ตักศิลาชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดกลาง



ผักและผลไม้ จ.ราชบุรี หรือตลาดศรีเมืองถือเป็นตลาดค้าส่งที่มีปริมาณการค้าขายเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง มีพื้นที่กว่า 280 ไร่ ครอบคลุมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้เป็นที่นิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของคนจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเพื่อนบ้านชาวพม่า ด้วย

ความได้เปรียบด้านพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของประเทศ ที่นี้จึงกลายเป็นจุดพักและกระจายสินค้าผักและผลไม้จากภาคสุภาคของไทย โดยเฉพาะร้อยละ 80 เป็นสินค้าจากภาคที่กระจายลงสู่ภาคใต้ รวมถึงกระจายต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงประเทศในอาเซียนอื่นอีกด้วย

สำหรับสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้ตามฤดูกาล พืชไร่ อาหารสด และอาหารแห้ง จากทั่วทุกภูมิภาค โดยมีแผงค้าทั้งสิ้น 3,357 แผง ผู้ซื้อหมุนเวียนวันละกว่า 3,000 ราย ยังเป็นตลาดที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ยิ่งสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามาเพิ่มอีกราว 1,000 ราย จากผู้ค้าประจำเดิมประมาณ 1,500 ราย ทำให้เกิดการซื้อขายถึงปริมาณวันละกว่า 5,000 ตัน เกิดเงินหมุนเวียนในตลาดสูงถึงวันละ 100-150 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากที่ตลาดศรีเมืองผ่านการรับรองจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ประเภทตลาดกลางผักและผลไม้ นั้น ทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้ามาค้าขายในตลาดแห่งนี้เพิ่มขึ้น จนที่นี้กลายเป็นศูนย์รวมมะพร้าวน้ำหอมที่มีการนำเข้ามามะพร้าวน้ำหอมถึง 60 ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นจุดกระจายสินค้าที่ใหญ่สุดของประเทศ ออกสู่ภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือจะซื้อหาค้าขายสินค้าเกษตรคุณภาพดีในตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าวได้ทั่วทุกแห่งของประเทศได้งายๆที่เว็บไซต์ "ตลาดกลางออนไลน์" <http://centermarket.dit.go.th>

# ส่งออก-ท่องเที่ยว ดันเศรษฐกิจปี 2560

จากร...

เข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้ว ดูเหมือนทิศทางเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงฟ้าเปิด มองไปทางไหนก็สดใส สะท้อนได้ชัดจากรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือน พ.ย.ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

พรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ธปท. เปิดเผยว่า การส่งออกและการท่องเที่ยวคือตัวสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง เริ่มจากการส่งออกที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ทำให้ความต้องการสินค้าจากตลาดโลกฟื้นตัวเช่นกัน ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในเดือน พ.ย.ทำให้สินค้าส่งออกที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันโตตาม

ทั้งนี้ การส่งออกในตลาดสำคัญขยายตัวต่อเนื่องทุกตลาดและเกือบทุกหมวดสินค้า โดยมูลค่าการส่งออกเดือน พ.ย.เติบโต 12.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หากไม่นับรวมทองคำเติบโตถึง 14.4%

ด้านหมวดสินค้าที่ขยายตัวได้ดีมากๆ เช่น สินค้าเกษตรขยายตัว 23.7% สินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว 17.1% จากการส่งเข้าไปแอฟริกา รวมถึงบังกลาเทศที่ประสบภัยธรรมชาติและการส่งยาไปจีน

ขณะที่การส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนขยายตัวได้ดีจากการส่งกระบะ

เกียร์ไปจีน ส่งออกเครื่องยนต์ไปอินโดนีเซีย ส่งออกรถยนต์ทั้งคันไปออสเตรเลีย ส่วนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ขยายตัวจากการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปออสเตรเลีย ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูร้อน

“การส่งออกที่โตดีไม่เฉพาะประเทศไทย เพราะประเทศในเอเชียก็ส่งออกเติบโตดี ระยะสั้นก็ยังเห็นทิศทางส่งออกที่ดีอยู่” พรเพ็ญ กล่าว

สำหรับด้านการท่องเที่ยวในเดือน พ.ย.จำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตถึง 23.2% ส่วนหนึ่งที่ตัวเลขโตมากก็เป็นเพราะฐานปีก่อนต่ำ จากการปราบทัวร์ผิดกฎหมาย เมื่อพิจารณาทั้งปีจำนวนนักท่องเที่ยวก็ขยายตัวได้ดี ทำให้ ธปท.เชื่อว่าทั้งปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวมีโอกาสถึง 35.6 ล้านคนได้ โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีนโตได้ดี ส่วนนักท่องเที่ยวรัสเซียก็เริ่มขยายตัวได้ดี จากการเปิดเส้นทางบินตรงมาไทยที่ช่วยให้ออกรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ของเศรษฐกิจเติบโตได้ดีทุกหมวด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ อาจเป็นผลจากฐานปีก่อนที่คนชะลอการใช้จ่าย



% เทียบปีต่อปี	ปี 2559	ปี 2560*	ปี 2561*
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ	3.2	3.9	3.9
• การบริโภคภาคเอกชน	3.1	3.1	3.1
• การลงทุนภาคเอกชน	0.4	1.6	2.3
• การอุปโภคภาครัฐ	1.7	1.5	3.2
• การลงทุนภาครัฐ	9.9	0.9	9.0
• ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ	2.1	6.1	3.7
• ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ	-1.4	6.4	3.5
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)	48.2	48.6	43.1
• มูลค่าการส่งออกสินค้า	0.1	9.3	4.0
• มูลค่าการนำเข้าสินค้า	-5.1	14.0	7.5
• จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	32.5	35.6	37.3

\* คาดการณ์  
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย      บางกอกโพสต์ กราฟฟิก

บวกกับปีนี้มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายค่าย ทำให้คนที่รอซื้อหันมาใช้จ่ายมากขึ้น ส่วนสินค้าไม่คงทนหรือกึ่งคงทนก็กระเตื้องขึ้น ภาพรวมกำลังซื้อเติบโตค่อยเป็นค่อยไป จากปัจจัยสนับสนุนยังไม่เข้มแข็ง เช่น รายได้ภาคเกษตรกรรมหดตัว รายได้นอกภาคเกษตรกรรมทรงตัว ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดี ทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและรองรับความ

## ต้องการในประเทศ

อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนดีขึ้นต่อเนื่อง เช่น การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการส่งออกเติบโตดี รวมถึงหมวดก่อสร้างที่กลับมาดีอีกครั้ง จากที่ติดลบไปเมื่อเดือนก่อนหน้าเพราะฝนตกหนัก ส่วนภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

พรเพ็ญ กล่าวว่า ในด้านมูลค่านำเข้าขยายตัวเกือบทุกหมวดสินค้าสอดคล้องกับกิจกรรมเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี ส่วนอัตราการว่างงานลดลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันชายฝั่งในประเทศที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมัน

ดิบในตลาดโลก ปิดท้ายที่ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่องตามภาคส่งออกและท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี รวมถึงการนำเข้าน้ำมันที่แผ่วลงเพราะเร่งนำเข้าไปเมื่อเดือนก่อนหน้า

จาครงค์ จันทรัมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายนโยบายการเงิน ธปท. กล่าวว่า ปีหน้าแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วไปน่าจะเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ตามที่คาดไว้ 2.5% บวกหรือลบ 1.5% ■